



## ประกาศ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### เรื่อง การกำหนดรูปแบบเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ โดยมีการควบคุมเพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารสำคัญทางการศึกษาอย่างสูงสุด

โดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะจัดทำเอกสารทางการศึกษาที่เป็นต้นฉบับ (Original Graduation Documents) หรือเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และระเบียบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบเอกสารดังนี้

๑. ตราธรรมจักรสีเหลือง-แดงอยู่กึ่งกลางด้านบนกระดาษ
๒. แสดง QR Code กำกับอยู่ในเอกสาร มีข้อความระบุว่า “ผลิตโดยระบบอัตโนมัติและเป็นเอกสารต้นฉบับ”
๓. ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)

เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเอกสารทางการศึกษาต้นฉบับแล้ว หากประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษาระดับสำเนาเทียบเท่าเอกสารต้นฉบับ (Copied Documents) ได้ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเอกสารกระดาษ (ขาว-ดำ) และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สี) มีอายุการใช้งาน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่อนุมัติเอกสาร ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัล

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี ๒ วิธี ดังนี้

๑. ตรวจสอบด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat® หรือ Adobe Reader® โดยโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์แถบสีน้ำเงิน ด้านบนของเอกสารแสดงสถานะลายเซ็นดิจิทัล และมีรายละเอียดว่า “Sign and all signatures are valid” เมื่อคลิกที่ Signature Panel จะแสดงข้อมูลผู้ลงลายมือชื่อดิจิทัล คือ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ซึ่งเป็นหลักประกันว่าเอกสารทางการศึกษาที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนศึกษานี้ถูกต้อง และเนื้อหาในเอกสารไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข

๒. ตรวจสอบด้วย QR Code ในเอกสาร โดยสแกนผ่านแอปพลิเคชัน TU DOCVERIFY จะปรากฏข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียน คณะ สาขาวิชา สถานะการสำเร็จการศึกษา ผลการศึกษา และวันที่สภามติปริญา

โปรแกรมตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ ลิงก์ <https://apps.apple.com/th/app/tu-docverify/id๑๕๓๔๒๗๓๔๓๓> สำหรับระบบ iOS และดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ ลิงก์ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dptf.pds.tu&gl=US> สำหรับระบบ Android

ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา